



ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์  
เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  
TCAS65 รอบที่ 1 เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio) (เพิ่มเติม)

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ไปแล้วนับบัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 TCAS65 รอบที่ 1 เพิ่มสะสมผลงาน (Portfolio) (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพลสัตวแพทย์  
เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  
TCAS65 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เพิ่มเติม)

การสอบสัมภาษณ์      แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  
วันสอบสัมภาษณ์      วันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ	นามสกุล	เวลาการสอบสัมภาษณ์
1	165001737	ทศพรประภา	เสรีวิริยะกุล	13.00 - 16.00 น.

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ไปที่ e-mail: Academic.cuvet@gmail.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ที่ [www.tcas.atc.chula.ac.th](http://www.tcas.atc.chula.ac.th) หรือ [www.admissions.chula.ac.th](http://www.admissions.chula.ac.th)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์จะทำการติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้ที่ [www.facebook.com/cuvet.academic](http://www.facebook.com/cuvet.academic) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรารรณ ชัยเชิดชูวงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-218-9770 โทรศัพท์มือถือ 064-696-6698

หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

การสอบสัมภาษณ์เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือผู้ใด บันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงทั้งภาพ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ หรือหลังการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หากฝ่าฝืนถือว่าการละเมิดต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะถูกเพิกถอนสิทธิ์  
ในการเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

